

บริษัทจัดหางานหรือตัวแทนลออกไปทำงาน เมื่อไปถึงที่หมายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ถูกนายจ้างเอาเปรียบ ทำงานหนักไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ควรได้รับถูกละเมิดสิทธิของการเป็นแรงงานเงินที่กู้ยืมมากก็ไม่มีคืน ต้องเป็นหนี้สินแต่อดรื้อเงินครอบครัวดังเนื้อเพลงที่ว่า "ไปเสียนา มาเสียเมีย"

แรงงานส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาในต่างแดนไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการหรือข้อมูลการไปทำงานในต่างประเทศ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงไม่รู้ว่าควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด

นายสมชาย รัตนไทย แรงงานจังหวัดเชียงราย กล่าว ว่า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 กำหนดให้แรงงานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ต้องเข้าอบรมปฐมฤกษ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย สภาพการทำงานในประเทศปลายทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ แต่ปัญหาคืองบประมาณมีจำกัด จึงมีผู้เข้ารับการอบรมได้น้อย

กระทรวงแรงงานจึงกำหนดแผนเชิงรุก ทำโครงการเคาะประตูบ้าน เจาะพื้นที่ที่เคยมีปัญหา สร้างเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น เพื่อช่วยกันดูแล และมีโครงการจัดส่งแรงงานไทยไปเกาหลี โดยรัฐต่อรัฐร่วมมือกันโดยตรง ไม่ผ่านบริษัทจัดหางานซึ่งทำ



#### ผู้แทนแรงงานไทยย้ายถิ่นที่มาร่วมเวทีสัมมนา

สถิติแรงงานไทยที่เดินทางไปต่างประเทศของสำนักงานบริการแรงงานไทยในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ในปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - สิงหาคม 2551) พบว่าแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 151,742 คน เป็นผู้มีถิ่นฐานในอีสานมากที่สุดถึง 67.54% (26,627 คน) รองลงมาคือภาคเหนือและภาคกลางร้อยละ 20.81% (8,205 คน) และร้อยละ 7.24% (2,855 คน) ภาคใต้มีน้อยที่สุดแค่ 1.4% (552 คน)

การไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยมีทั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จ ไปทำงานไม่กี่ปีก็สามารถส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้อีกทั้งยังมีเงินส่งมาให้ครอบครัวสร้างบ้านใหม่ซื้อรถยนต์ขับ ส่งลูกเรียนหนังสือสูงๆ แต่บางคนใช้คร้ายถูก

หน้าที่เหมือนเป็นนายหน้าหักหัวคิว

ผศ.ดร.ดุชนฎี อายุวัฒน์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอประสบการณ์โครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานก่อนย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศระยะที่ 1-4 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง ใช้เวลากินนอนอยู่ร่วมกันถึง 10 วัน 9 คืน กำหนดวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมแรงงานเชิงบูรณาการก่อนการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ
2. เพิ่มทักษะด้านภาษาประเทศปลายทาง ของแรงงานอีสานก่อนการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ ให้สามารถสื่อสารได้